



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก ที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน ตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ จึงมีประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบคัดเลือกได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก จะถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบและเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้ใดไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้น มีสิทธิยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวี พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนด เวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน  
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๐๐๑	นางสาวจตุพร เมืองพรหม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กองคลัง อบต.สวี	สวี	ชุมพร